



# อำนาจ บันทึกรับข้อความ

เลขที่	686
วันที่	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒
เวลา	14.16น.

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๘๓

ที่ ศธ ๐๒๐๗ / ๕๗๑๗

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รศ.วิมล

- เรียน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขานุการ กศน./เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน/ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. และหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ในสังกัดสำนักผู้อำนวยการ สป.

๒๘ มี.ค. ๖๒

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. ๒๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อเป็นการประสานและสนับสนุนการตรวจราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดส่งคำสั่งดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประเสริฐ บุญเรือง)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สป.๒๙๖ /๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล  
ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. ๑๖๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการตาม  
นโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ นโยบาย นั้น

เพื่อให้การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและการพัฒนาการศึกษาของประเทศ อาศัยอำนาจ  
ตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
จึงมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๑. นายวีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการตรวจ  
ราชการและติดตามประเมินผล นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นนโยบายการตรวจ  
ราชการ เรื่อง โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล

๒. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการตรวจราชการและ  
ติดตามประเมินผล นโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นนโยบาย  
การตรวจราชการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพผู้เรียน

๓. นายอรุณพล ตรีกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการตรวจราชการ  
และติดตามประเมินผล นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ  
เรื่อง DLTV/DLIT/ETV

๔. นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการตรวจราชการและ  
ติดตามประเมินผล นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา

๕. นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตาม  
ประเมินผล นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ เรื่อง  
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (โครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)

๖. นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการตรวจราชการและ  
ติดตามประเมินผล นโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๗. นายชาญ ดันดิธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการตรวจราชการ  
และติดตามประเมินผล นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

๘. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการตรวจราชการและ  
ติดตามประเมินผล นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ เรื่อง  
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

/๙. นางสาวประดินันท์ สติวงศ์...

๙. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน  
(Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส่วนราชการสังกัด  
กระทรวงศึกษาธิการ ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  
เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ